

## เรื่อง เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมจากธนาคารพัฒนาเอเชีย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2541 อนุมัติให้กระทรวงการคลังในนามราชอาณาจักรไทย กู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินมาตรการตามที่กำหนดไว้ในกรอบนโยบาย (Policy Matrix) สามด้าน คือ ด้านตลาดแรงงานและสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข ดังนี้

1. ด้านตลาดแรงงานและสวัสดิการสังคม จะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ตกงานโดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ตกงานตามจังหวัดต่างๆ ปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความยากจน และส่งเสริมให้มีการแข่งขันในตลาดแรงงานโดยการทบทวนนโยบายด้านแรงงานและค่าจ้างขั้นต่ำ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการลงทุนในการฝึกอบรมของภาคเอกชน

2. ด้านการศึกษา จะดำเนินนโยบายลดจำนวนนักเรียนเล็กเรียนกลางคันอันเนื่องมาจากปัญหาทางการเงินโดยเพิ่มงบประมาณเงินกู้เพื่อการศึกษา ปรับปรุงคุณภาพแผนงานการเรียนการสอน จัดจำนวนบุคลากรให้เหมาะสม ให้การศึกษาทุกระดับตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและชุมชนโดยกระจายอำนาจการบริหารและการเงิน และส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม

3. ด้านสาธารณสุข จะดำเนินนโยบายคุ้มครองผู้มีรายได้น้อยโดยการเพิ่มงบประมาณด้านสุขภาพแก่ผู้มีรายได้น้อย ปรับเปลี่ยนงบประมาณให้เน้นแผนงานด้านสุขภาพสตรีและเด็ก รวมทั้งกิจกรรมดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV/ โรคเอดส์ ปรับปรุงการให้บริการด้านสาธารณสุขในชนบทโดยเริ่มกระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขไปสู่ชนบท และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุขภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้น โดยการทำให้โครงการนำร่องให้โรงพยาบาลของรัฐอย่างน้อย 1 แห่ง มีอำนาจและความรับผิดชอบและการบริหารงานด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเต็มที่

ในวันนี้ คณะกรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเชียได้อนุมัติเงินกู้และกำหนดลงนามในสัญญากู้เงินดังกล่าวระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชียและรัฐบาลไทย ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2541 ณ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเงื่อนไขเงินกู้ สรุปได้ดังนี้ คือ วงเงินกู้เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ วงเงินเทียบเท่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลาเงินกู้ 15 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยกำหนดตามอัตราที่ธนาคารฯ ประกาศ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.93 ต่อปี) ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ อัตราร้อยละ 0.75 ของวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 2 งวด ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินกู้ งวดแรกจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในเดือนมีนาคม 2541 และงวดที่สองอีก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณปลายปี 2541 ซึ่งการเบิกจ่ายเงินกู้แต่ละงวดรัฐบาลต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน Policy Matrix